

27 พฤษภาคม 2563

เรียน ผู้จัดการผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่ง

ที่ กส.ต.คต. (ว) ๒๙ /2563 เรื่อง การผ่อนผันการประกาศและนำส่งงบการเงิน
งวดประจำปีบัญชีของผู้ประกอบการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และมีการกำหนด quarantine บุคคลกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งการใช้นโยบายการ work from home ของผู้ประกอบการ ซึ่งทำให้การจัดทำงบการเงินยากลำบากยิ่งขึ้นและกระทบต่อระยะเวลาการจัดทำงบการเงินของผู้ประกอบการ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวบนเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ และนำส่งงบการเงินดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งปรับปรุงโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 12/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 นั้น

เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรผ่อนผันให้ผู้ประกอบการเฉพาะรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนดตามที่กล่าวแล้วข้างต้น สามารถเปิดเผยงบการเงินประจำงวดปีบัญชี พ.ศ. 2562 บนเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ และนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ โดยไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แต่ระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 ภายได้เงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ คณะกรรมการของผู้ประกอบการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและผู้ประกอบการได้เปิดเผย

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลชมเชยของค้ำกร โปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 9 (ปี 2562)”

สาเหตุของการไม่สามารถเปิดเผยงบการเงินบนหน้าเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้ารับทราบเหตุของการไม่สามารถเปิดเผยงบการเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถามคือ นายจิรวุฒิ เฮ็งตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับตลาด โทรศัพท์ 0-2033-4654 email: jirawut@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขานุการ

ฝ่ายกำกับตลาด

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-4654